
 

 

 

 
 

Fjarfundur í AST ásamt bæjarstjórum á Suðurnesjum 
 

Fundur 16. nóvember 2020 kl. 13:00 

Mætt: Úlfar Lúðvíksson (LSS), Margrét Kristín Pálsdóttir (LSS), Bjarney S. Annelsdóttir (LSS), Sigurgeir 
Sigmundsson (LSS), Arngrímur Guðmundsson (LSS), Fjölnir Freyr Guðmundsson (HSS), Arnar Steinn 
Elísson (Svæði2), Kjartan Már Kjartansson (RNB), Fannar Jónasson (GRI), Magnús Stefánsson (SUD), 
Ásgeir Eiríksson (Vogar), Andrea Hauksdóttir (HSS), Hannes Friðriksson (VE), Jón Guðlaugsson (BS). 
 
 

1. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri bauð fundarmenn velkomna. Spurðist fyrir um fyrirkomulag 
funda. Kjartan Már fór vel yfir þetta.  

2. Fjölnir Freyr fór yfir að staðan er mjög góð. Eitt smit um helgina, landamærasmit. Líkur á tölur 
um sóttkví séu rangar, verið er að skoða það og líklega eru miklu færri í sóttkví. 

3. Fannar Freyr, bæjarstjóri tók til máls. Talaði um að bjóða lögreglustjóra til fundar í 
almannavarnarnefnd. 

4. Sigurgeir Sigmundsson, fór yfir stöðuna að nýir veirustofnar hafi verið að greinast og fjöldi 
smita hafi komið á landamærum.  

5. Jón Guðlaugsson talaði um að dregið hafi úr covid-flutningum innan svæðis en ekki úr 
flugstöðinni. Allt annað gott að frétta af BS. 

 
Úlfar fór yfir það að næsti fundur yrði 23. nóv á sama tíma.  
 
Fundi slitið klukkan 13:07. 
Bjarney S. Annelsdóttir, yfirlögregluþjónn 


